

สารนิพนธ์เรื่อง	มาตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 กับผู้กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ: ศึกษาอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในการจับกุม พกพาอาวุธ การตรวจค้น และยึดสิ่งของผิดกฎหมาย
คำสำคัญ	การคุมประพฤติ/ผู้กระทำผิดเงื่อนไข/อำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ/การจับกุม/พกพาอาวุธ/ตรวจค้น/ยึดสิ่งของผิดกฎหมาย
นักศึกษา	สมหมาย ใจชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร.นิสิต อินทมาโน
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการจับกุมผู้กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ และหลักเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการให้อำนาจพนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธ ตรวจค้นและยึดสิ่งของผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสามารถบังคับใช้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ไม่มีบทบัญญัติให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติและไม่มีอำนาจพกพาอาวุธ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจค้นและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ทำให้ขาดสภาพบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดเงื่อนไขส่งผลให้กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์และผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ให้ความร่วมมือเพราะไม่เกรงกลัวต่อโทษ ซึ่งแตกต่างจากอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในประเทศญี่ปุ่นที่หัวหน้าพนักงานคุมประพฤติดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดเงื่อนไขตามหมายจับของศาลและสหรัฐอเมริกาในหลายมลรัฐที่พนักงานคุมประพฤติดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดเงื่อนไขโดยไม่ต้องมีหมายจับทั้งมีอำนาจตรวจค้นตามหมายค้นของศาล

หรือไม่ต้องมีหมายค้นเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลได้กำหนดเงื่อนไขไว้และยึดสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติด้วย

ดังนั้น ผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติตามหมายจับของศาล และมีอำนาจตรวจค้นร่างกายและยึดสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามหมายค้นตลอดจนมีอำนาจพกพาอาวุธในกรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือจับกุมผู้กระทำผิดเงื่อนไข ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมและออกกฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้นๆ มาใช้บังคับด้วยเพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสามารถบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 รวมถึงทำให้การบังคับใช้กฎหมายคุมประพฤติดีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น